

การประเมินผลการจัดการเรียนรู้เพื่อการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน  
ในศูนย์เบาหวาน โรงพยาบาลพุทธชินราช

บุณทริกา บุญศิริตระกูล

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เสนอเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา  
หลักสูตรปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
พฤษภาคม 2554  
ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยนเรศวร

## ประกาศคุณูปการ

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ สำเร็จลงได้ด้วยความอนุเคราะห์เป็นอย่างดี จาก ดร.วรินทร์ บุญยั้ง อาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งได้ให้ความอนุเคราะห์แนะนำ ให้คำปรึกษาตลอดจน ตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างดี รวมถึงสนับสนุนให้กำลังใจเป็นอย่างดี จนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ลงได้ ผู้ศึกษาค้นคว้าขอขอบพระคุณ เป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้

ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรถวุฒิ จารุสาธิต ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร นายแพทย์ วิรัช ศิริกุลเสถียร อายุรแพทย์ โรงพยาบาลพุทธชินราช แพทย์หญิง หฤทยา กัสยานันท์ อายุรแพทย์ โรงพยาบาลพุทธชินราช นางพรทิพย์ โตท่าโรง ผู้ดูแลระบบให้บริการผู้ป่วย เบาหวาน สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก และนางสาวรัชดา พิพัฒน์ศาสตร์ ผู้จัดการเบาหวานระดับปฐมภูมิ โรงพยาบาลพุทธชินราช ที่ให้คำแนะนำแก้ไขตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า จนทำให้การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ฉันทนา จันทร์บรรจง ดร.มานิตย์ ไชยกิจ อาจารย์ภาควิชาบริหารและพัฒนากการศึกษา ดร.ภาณุวัฒน์ ภัคดีวงศ์ อาจารย์ภาควิชาบริหารและพัฒนากการศึกษา และ ดร.อนุชา กอนพวง อาจารย์ภาควิชาบริหารและพัฒนากการศึกษา ที่กรุณาให้ข้อเสนอแนะและข้อปรับปรุงแก้ไข อันเป็นแนวทางสำคัญในการดำเนินการศึกษาต่อไป ทำให้การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

ขอขอบคุณ ทีมสหวิชาชีพที่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แก่ผู้ป่วยเบาหวานรวมทั้งการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถาม และขอขอบคุณผู้ป่วยเบาหวานทุกคนที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้และได้ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลในการตอบแบบสอบถาม รวมถึงผู้มีพระคุณอีกหลายท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ ซึ่งผู้ศึกษาค้นคว้าไม่สามารถกล่าวนามไว้ ณ ที่นี้ได้ทั้งหมด

คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากการศึกษาค้นคว้าฉบับนี้ ผู้ศึกษาค้นคว้าขออุทิศแด่คณาจารย์ ผู้มีพระคุณทุก ๆ ท่าน และคุณพ่อที่ล่วงลับไปแล้ว

บุญพริกา บุญศิริตระกูล